

KỶ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ HAI, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

Tiếp tục chương trình kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV, sáng ngày 6/1, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

thuận lợi về vị trí địa lý, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nguồn nhân lực chất lượng cao và các tiềm năng, lợi thế khác cho phát triển để hình thành vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng, tạo hiệu ứng lan tỏa thúc đẩy kinh tế cả nước phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững trong thời kỳ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; mở hình tổ chức không gian phát triển quốc gia hiệu quả, thông minh, bền vững, hình thành được các vùng, trung tâm kinh tế, đô thị động lực, có mạng lưới kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ, hiện đại; bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế; môi trường sinh thái được bảo vệ, thích ứng với biến đổi khí hậu; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm.

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu gồm: Phần đầu tốc độ tăng trưởng sản phẩm trong nước (GDP) cả nước bình quân đạt khoảng 7,0%/năm giai đoạn 2021 - 2030; trong đó, vùng Đông Nam Bộ tăng khoảng 8 - 8,5%/năm, vùng đồng bằng sông Hồng khoảng 9%/năm. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 USD.

thị - dịch vụ tại các vùng động lực, vùng đô thị lớn...

thị - dịch vụ tại các vùng động lực, vùng đô thị lớn... Qua thảo luận, các ý kiến phát biểu trong Tổ cơ bản tán thành với sự cần thiết của Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đồng thời đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Chính phủ trong việc phấn đấu hoàn thành Quy hoạch tổng thể quốc gia theo yêu cầu tiến độ tại Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội. Báo cáo tổng hợp quy hoạch được xây dựng có bản đồ đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 22 Luật Quy hoạch; cơ bản đã đánh giá được các đặc điểm điều kiện tự nhiên, các yếu tố phát triển và hiện trạng phát triển quốc gia làm cơ sở để đề xuất các quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển của đất nước thời kỳ 2021 - 2030...

cần nghiên cứu, làm rõ hơn các nội dung phải định hướng trong việc sắp xếp, phân bổ không gian để đạt được các mục tiêu mà chiến lược đã đề ra; bổ sung, nhấn mạnh hơn việc giảm chống chéo, xung đột trong sử dụng không gian giữa các ngành, các địa phương và quan điểm về phát triển kinh tế biển.

Cuối giờ làm việc buổi sáng, các đại biểu Quốc hội thảo luận về báo cáo đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15, ngày 28/7/2021 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 về các chính sách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

VŨ SƠN TÙNG (Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

Tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu

Đó là một trong những nội dung quan trọng được triển khai tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Thanh tra Chính phủ tổ chức sáng ngày 6/1. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Năm 2022, Thanh tra Chính phủ đã chỉ đạo toàn ngành bám sát định hướng, chương trình, kế hoạch và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, triển khai 8.514 cuộc thanh tra hành chính, 22.629 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 85.998 tỷ đồng, 8.777ha đất; kiến nghị xem xét xử lý hành chính 3.530 tập thể, 8.619 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 451 vụ với 295 đối tượng. Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 382.491 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 284.897 vụ việc; 316.747/385.768 đơn các loại đủ điều kiện xử lý; giải quyết 22.600 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 88,8%.

Năm 2023, ngành thanh tra phấn đấu giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tế các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý, thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ tham nhũng cao hoặc có nhiều dư luận về tham nhũng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị toàn ngành thanh tra bám sát định hướng chương trình công tác thanh tra năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương để phát sinh nhiều vi phạm, tham nhũng, tiêu cực và được dư luận xã hội quan tâm. Chủ động đổi mới trong tổ chức xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ. Tập trung nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, bảo đảm chặt chẽ, khách quan, kịp thời, tinh khả thi cao; đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, nhất là tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tham nhũng, tiêu cực. Các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh; chú trọng làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở gắn với công tác dân vận. Triển khai hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng; mở rộng hợp tác quốc tế, tương trợ tư pháp, trao đổi thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, rà soát và hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

TRINH CƯỜNG

PHÁT HUY VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM...

(Tiếp theo trang 1)

và một số nhiệm vụ chuẩn bị Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đại diện các cơ quan báo chí đã phát biểu bày tỏ vui mừng trước sự chuyển mình mạnh mẽ của Thái Bình trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó, các nhà báo cũng chia sẻ mong muốn nhận được sự quan tâm phối hợp, tạo điều kiện cung cấp thông tin cho báo chí của các sở, ngành, địa phương nhiều hơn nữa, góp phần thông tin kịp

thời, đa chiều, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí, các nhà báo trong năm qua đã đồng hành tạo điều kiện cung cấp thông tin cho báo chí của các sở, ngành, địa phương nhiều hơn nữa, góp phần thông tin kịp

đáng mừng. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ, năm 2023 Thái Bình quyết tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 11% trở lên. Để thực hiện được mục tiêu này, Thái Bình đã có nhiều cơ chế, chính sách và triển khai các giải pháp cụ thể. Tỉnh mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí, các nhà báo phát huy vai trò, trách nhiệm, hoạt động đúng tinh thần, mục đích, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền tỉnh trong hoạt

động tuyên truyền, cổ vũ người dân, doanh nghiệp thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh hơn nữa sự tương tác giữa cơ quan báo chí nhà nước với cơ quan báo chí trong việc cung cấp thông tin, hoạt động báo chí, góp phần phản ánh, chuyển tải thông tin nhanh chóng, đầy đủ, trung thực, khách quan, đúng bản chất, tạo sự đồng thuận, sức mạnh đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Trước mắt, phối hợp với các sở, ngành, địa phương của Thái Bình tuyên truyền các hoạt động, công tác chuẩn bị tết như thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, ổn định thị trường, thực hiện chính sách an sinh xã hội... để mọi người dân đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023 an toàn, tiết kiệm, hạnh phúc.

PHẦN ĐẦU XÂY DỰNG...

(Tiếp theo trang 1)

Thời gian tới, Trường Chính trị tỉnh tập trung rà soát, hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, trong đó tiếp tục phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng; bổ sung, chỉnh sửa một số quy chế, quy định, quy trình bảo đảm phù hợp yêu cầu công tác lãnh đạo, quản lý thực tế; nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị theo dự án tổng thể được phê duyệt bảo đảm yêu cầu đạt chuẩn mức 1 trong năm 2024.

Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới từng cá nhân, từng khoa, phòng của nhà trường nêu cao tinh thần trách nhiệm cao thực hiện các tiêu chí, xác định rõ nội dung nào chưa đạt từ đó có phương án hoàn thiện trong thời gian sớm nhất. Đồng chí cũng trực tiếp trao đổi, gợi ý một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để xây dựng Trường Chính trị tỉnh sớm trở thành trường chính trị chuẩn, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh.

THÔNG QUA KẾT QUẢ GIÁM SÁT...

(Tiếp theo trang 1)

Khối và đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tiếp tục rà soát lại các nội dung trong báo cáo bám sát với yêu cầu của đoàn giám sát và đề cương ban hành. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện sâu rộng Kết luận số 21, Quy định số 19 gắn với thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính

trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tạo chuyển biến trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Tập trung bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác xây

dựng Đảng cho đội ngũ cấp ủy ở các tổ chức đảng. Quan tâm đến công tác quy hoạch cán bộ; tiếp tục rà soát, đánh giá các tiêu chí chi bộ kiểu mẫu ở các đơn vị đảng ký thực hiện và tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ngay sau cuộc giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ có văn bản chỉ đạo, đồng đốc các tổ chức đảng cấp dưới thực hiện hiệu quả hơn Kết luận số 21 và Quy định số 19.

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu đưa ra trong việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và tổ chức thực hiện hiệu quả. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy

viên, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đối với các ngành, các lĩnh vực được phân công phụ trách. Tập trung chỉ đạo cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên để kịp thời phát hiện, phòng ngừa sai phạm. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhân rộng các mô hình chi bộ kiểu mẫu, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội

bộ. Tăng cường công tác phối hợp giữa Đảng ủy Khối với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các ngành, các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Khối và các tổ chức đảng trực thuộc. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã khen thưởng 26 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022, trao quyết định công nhận và khen thưởng 5 chi bộ kiểu mẫu năm 2022.

Tiếp nhận 830 suất quà tặng phụ nữ, trẻ em nghèo dịp Tết Nguyên đán



Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp nhận quà tết từ Hội Doanh nhân nữ tỉnh.

Sáng ngày 6/1, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Doanh nhân nữ tỉnh tổ chức chương trình tiếp nhận và trao quà tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Thành phố để trao tới phụ nữ và trẻ em nghèo. Cùng với số quà tết tiếp nhận từ các nữ doanh nhân, các cấp hội đang vận động các nguồn lực để chăm lo tết cho hộ nghèo, hộ khó khăn. Những phần quà tết thể hiện tinh thần "Tương thân, tương ái", góp phần hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo cùng gia đình có thêm điều kiện đón tết đầy đủ hơn; đồng thời, tiếp thêm động lực để phụ nữ vượt qua khó khăn, quyết tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.

XUÂN PHƯƠNG

CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG Trao 312 suất quà tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn



Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Sáng ngày 6/1, Công đoàn ngành xây dựng tổ chức chương trình "Tết sum vầy - xuân gắn kết" và trao quà tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, 155 suất quà đã được trao cho công nhân lao động thuộc công đoàn ngành xây dựng, trong đó 22 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 133 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 135 triệu đồng. Với phương châm "Ở đâu có đoàn viên, người lao động khó khăn ở đó có tổ chức công đoàn", trong chương trình "Tết sum vầy - xuân gắn kết" tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công đoàn ngành xây dựng sẽ tổ chức trao 312 suất quà từ nguồn kinh phí của Liên đoàn Lao động tỉnh cho đoàn viên, người lao động ở 21 công đoàn cơ sở với tổng số tiền hơn 279 triệu đồng.

THU HOÀI

Advertisement for COVID-19 testing and prevention. It features a graphic with 'Covid-19' and 'Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19'. Text includes: 'Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19', 'Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398', 'Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 6/1', 'Thế giới: Hơn 667,4 triệu người đã mắc Covid-19', 'Việt Nam: 19 bệnh nhân Covid-19 nặng phải thở oxy', 'Thái Bình: 10 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế', and 'Số điện thoại tiếp nhận các thông tin về dịch Covid-19'.